

ข้อกำหนดในการขายและเงื่อนไขทั่วไปบริษัทโดนัลด์สัน คอมพานี อิงค์

- 1. ข้อยกเว้น, ข้อกำหนดการกำกับดูแล, การแก้ไขเพิ่มเติม และการเพิกถอน:** เอกสารฉบับนี้ ("ข้อกำหนด") เป็นข้อยกเว้นหรือคำเสนอกลับโดยบริษัทโดนัลด์สัน คอมพานี อิงค์ และบริษัทในเครือตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา ใบตอบรับคำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารการขายอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ("เอกสารการขาย") (ในที่นี่ เรียกว่า "ผู้ขาย") เพื่อขายสินค้าและ/หรือบริการให้กับผู้ซื้อที่ระบุไว้ในเอกสารการขาย ("ผู้ซื้อ") แต่เพียงผู้เดียวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และสัญญาต่างๆ ที่ลงนามแล้ว ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่ใช่เป็นการยอมรับข้อยกเว้นใด ๆ ที่ผู้ซื้อกำหนดขึ้น แม้ว่าพนักงานขายตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนของผู้ขายจะให้การยอมรับก็ตาม การขายในที่นี่ อยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยแจ้งชัดเมื่อผู้ซื้อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ การยอมรับไม่ว่าจะเป็นการตอบรับ การจัดส่งสินค้า หรือการเริ่มต้น ให้บริการสำหรับคำสั่งซื้อใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นการยอมรับโดยผู้ซื้อต่อข้อกำหนดหรือข้อกำหนดของคำสั่งซื้อเหล่านี้ หรือคำขอใบเสนอราคาใด ๆ ยกเว้นในเรือ่งของการระบุและปริมาณสินค้า/บริการ ผู้ซื้อ มีสิทธิ์โต้แย้งข้อกำหนดที่ต่างกันหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ประกอบในคำสั่งซื้อ คำขอใบเสนอราคา หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ผู้ขายกำหนดขึ้น ข้อกำหนดที่ต่างกันหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ จะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่เป็นผล ผู้ขายอาจเพิกถอนข้อยกเว้นของตนได้ ตลอดเวลา ก่อนที่ผู้ซื้อจะยอมรับข้อยกเว้นนั้น ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหรือรวมเข้าไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการอ้างอิง ซึ่งรวมถึงเอกสารการขาย ข้อยกเว้นการรับประกันของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อยู่ระหว่างการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ และใบเสนอราคาและข้อยกเว้นของผู้ขายประกอบด้วยข้อยกเว้นทั้งหมดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี่ และไม่มีการแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับข้อยกเว้นที่ไม่ได้มีอยู่ในหรือรวมเข้าไว้ ยกเว้นข้อยกเว้นที่เป็นการกลับ/ไม่เปิดเผยซึ่งดำเนินการโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยังคงมีผลตามข้อกำหนดของข้อยกเว้น การรับรองโดยวาจาจะไม่รวมอยู่ในข้อกำหนด และข้อกำหนดเหล่านี้ แทน ผู้ซื้อไม่สามารถแก้ไขข้อยกเว้นที่ยอมรับ และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้ ยกเว้นในกรณีที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ขาย แม้ว่ามิใช่ข้อยกเว้น หากมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งครอบคลุมการขายสินค้าและ/หรือบริการต่าง ๆ ข้อยกเว้นและข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่ข้อยกเว้นเหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้
- 2. การบริการ:** ผู้ซื้อจะต้อง (i) ให้ความร่วมมือกับผู้ขายในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง ๆ และให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสถานที่ของผู้ซื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามที่ผู้ขายร้องขออย่างสมเหตุสมผล (ii) ตอบสนองอย่างทันเวลาที่ต่อคำร้องขอการแนะนำ ข้อมูล การอนุมัติ การอนุญาต หรือการตัดสินใจที่จำเป็นสำหรับผู้ขายเพื่อให้บริการตามข้อยกเว้นของผู้ซื้อ (iii) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ หรือข้อมูลตามที่ผู้ขายร้องขอเพื่อให้บริการในเวลาที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์ หรือข้อมูลที่ผู้ซื้อจัดหาให้ ครบถ้วนและถูกต้อง ในสาระสำคัญทั้งหมด (iv) จัดหาและรักษาใบอนุญาต การอนุมัติ สิทธิ และการให้ ความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการบริการ และ (v) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการก่อนวันที่เริ่มต้น
- 3. การยอมรับคำสั่งซื้อและกฎหมายที่ใช้บังคับ:** คำสั่งซื้อไม่มีผลผูกพันกับผู้ขายจนกว่าจะได้รับ การยอมรับและตอบรับจากผู้ขาย ซึ่งหลักฐานการยอมรับอาจจะจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งซื้ออาจถูกระงับหรือยกเลิกตามดุลยพินิจของผู้ขายที่กฎหมายอนุญาตให้ กระทำได้ ข้อกำหนดเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่สำนักงานใหญ่ของผู้ขายตั้งอยู่ ("เขตอำนาจศาล") โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย การฟ้องร้องทางกฎหมาย การดำเนินคดี หรือการพิจารณาตัดสินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการขายจะ ถูกจัดตั้งขึ้นในศาลที่เหมาะสม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาล และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะยื่นต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการพิจารณาตัดสินดังกล่าวโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจะไม่อยู่ภายใต้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้า ระหว่างประเทศ พ.ศ. 1980
- 4. การจัดส่ง การส่งมอบ และความเสียหาย:** วันที่จัดส่งทั้งหมดเป็นค่าประมาณ คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกจัดส่งผ่านทางวิธีที่ดีที่สุด โดยจะจัดส่งจ่ายเงินค่าขนส่งล่วงหน้าและเพิ่มค่าขนส่งในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่จะได้ออกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขาย การส่งมอบสินค้าไปยังผู้ขนส่งสินค้า ณ จุดจัดส่งสินค้าของผู้ขายถือเป็นการจัดส่งสินค้า ข้อยกเว้นเงื่อนไขการขนส่ง Incoterms 2010 จะมีผลบังคับใช้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในเอกสารการขาย ในกรณีที่มิใช่อุบัติเหตุเกี่ยวกับการส่งมอบ ปริมาณ หรือคุณภาพของสินค้าหรือ

บริการ การตรวจสอบสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ ถูกส่งมอบและ/หรือปริมาณหรือคุณภาพไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ จะเป็นการรับประกันของฝ่ายผู้ซื้อ ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่นโดยผู้ขายยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร สินค้าถูกจัดส่งไปยังจุดผลิตหรือจำหน่ายของผู้ขายแบบ FCA และผู้ซื้อยอมรับทั้งความเสี่ยงของการสูญหายและความเสียหายต่อสินค้า ตลอดจนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ท่าเรือของผู้ขายและผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง ค่าภาษีขาและภาษีอื่น ๆ ค่าภาษีศุลกากรประกันภัย และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ผู้ขายแนะนำให้ผู้ซื้อทำประกันภัยสินค้าของตนเองในระหว่างการขนส่ง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช่จ่ายทั้งหมด การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าในกรณีที่คำสั่งซื้อใดระบบขนส่งสินค้าที่ส่งออก ซึ่งจะประกอบด้วยการทำธุรกรรม การส่งออกที่กำหนดและใช้ข้อบังคับเฉพาะประเทศที่บังคับใช้ หากใช้ผู้ขนส่งสินค้าของผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบภายในสิบ (10) วันหลังจากที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ใช่บังคับแก่ผู้ขนส่งสินค้า การเรียกร้องใด ๆ ว่าสินค้าสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการจัดส่ง และการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ทำเช่นนั้น จะได้รับการยกเว้น ผู้ขายจะให้ความร่วมมือกับผู้ซื้อในการเรียกร้องของผู้ซื้อต่อผู้ขนส่งสินค้าสำหรับสินค้าที่สูญหายหรือเสียหาย ผู้ซื้อจะต้องอ้างสิทธิ์สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่อสินคาระหว่างการขนส่งกับผู้ขนส่งสินค้า ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าบริการออกของและการจัดการสินค้าหากผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้า ผู้ซื้อจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการพิเศษของคำสั่งส่งออก และการจัดส่งสินค้าโดยตรงนอกประเทศที่ผลิต ผู้ขายจะไม่ส่ง "การจัดส่งสินค้าโดยตรง" ไปยังลูกค้าของผู้ซื้อ เว้นแต่ผู้ขายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่สัญญาจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ซื้อต้องรับสินค้าทั้งหมดที่ส่งซื้อภายในหก (6) เดือนนับจากวันที่สั่งซื้อ หากการจัดส่งทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะชำระค่ายกเลิกตามที่กำหนดโดยผู้ขาย ผู้ขายอาจตกลงที่จะเก็บรักษาสินค้าไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเก็บ/การเก็บรักษาสินค้าทั้งหมด

วันที่จัดส่งโดยผู้ขายกำหนดหมายถึงการประมาณระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตสินค้านับจากวันที่ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อ วันที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นคำยืนยันของผู้ขายที่จะจัดส่งหรือส่งมอบสินค้าในวันดังกล่าว เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อาจมีการจัดส่งสินค้าในบางส่วนตามดุลยพินิจของผู้ขาย หากผู้ขายกำหนดว่าจำเป็นต้องแก้ไขการออกแบบหรือข้อมูลจำเพาะสำหรับสินค้า วันที่จัดส่งจะขยายออกไปตามระยะเวลาที่ต่อการแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายการปรับเปลี่ยนตามที่ใดตกลงกันสำหรับการออกแบบ ข้อมูลจำเพาะ หรือข้อกำหนดในการขาย วันที่ดำเนินการที่ผู้ขายกำหนดสำหรับการบริการต่าง ๆ แสดงถึงการประมาณระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการให้บริการ การให้บริการบางอย่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ความล่าช้าในการให้บริการที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมหรือทำเลที่ตั้งที่ไม่เหมาะสม รวมถึงสภาพอากาศจะไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด

5. การตรวจสอบ: ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสินค้าหรือบริการเมื่อใดก็ตามที่ และใช้การทดสอบที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่จัดส่งสอดคล้องกับการรับประกันหรือไม่ ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายในราคาตามสัญญาสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ใช่ในการทดสอบ และผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช่จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบหรือการทดสอบใด ๆ ไม่ว่าจะไปตามข้อกำหนดหรือไม่ก็ตาม การไม่ตรวจสอบสินค้าหรือบริการหรือการไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าสินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในสิบ (10) วันนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการตรวจสอบ และการบอกรับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ซื้อ และจะถือเป็นการยอมรับสินค้าที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ โดยผู้ซื้อ

6. การประกันภัย: คู่สัญญาจะตกลงจัดหาและรักษาความคุ้มครองประกันภัยโดยมีวงเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมความรับผิดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ขายหรือผู้ซื้อจะจัดเตรียมหนังสือรับรองขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการประกัน ซึ่งแสดงถึงความคุ้มครองตามคำขอของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ทำประกันเพิ่มเติมตามนโยบายของผู้ขาย ผู้ขายก็จะสละการรับช่วงสิทธิ์ของตนด้วยเช่นกัน

7. การรับประกัน: ยกเว้นกรณีอื่นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือการปฏิเสธความรับผิดของผลิตภัณฑ์ที่ประกาศโดยผู้ขาย ผู้ขายจะรับประกันต่อผู้ซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่งนับจากวันที่จัดส่งจากโรงงานของผู้ขายว่าสินค้าทั้งหมดที่ผลิตโดยผู้ขาย และ/หรือจำหน่ายภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ จะปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุและการผลิต ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าสินค้าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ซื้อ และเหมาะสมสำหรับกระบวนการและการใช้งานของผู้ซื้อหรือไม่ คำชี้แจงข้อมูลทางวิศวกรรมและข้อมูลทางเทคนิค และข้อเสนอแนะของผู้ขายจัดหาให้เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ จากสิ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นการรับประกัน หากหลังจากที่ผู้ขายได้ให้การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาการรับประกันว่าสินค้าใด ๆ ที่กล่าวหาว่าไม่เป็นไปตามการรับประกันของผู้ขาย และผู้ขายโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวมีมูล ภาระผูกพันของผู้ขายเพียงผู้เดียวและการเยียวยาพิเศษเฉพาะของผู้ซื้อสำหรับการละเมิดดังกล่าวข้างต้น หรือการรับประกันที่ประกาศโดยผู้ขายจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็น (i) การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว หรือ (ii) การให้เครดิตหรือการคืนเงินแก่ผู้ซื้อในราคาที่ผู้ซื้อจากผู้ขาย ในกรณีของการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยน ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ แต่ไม่ใช่สำหรับค่าแรงในการถอดออก การซ่อมแซม หรือการติดตั้งสินค้าที่ถูกละเมิดหรือชำรุดใหม่ สินค้าที่ปรับแต่งใหม่อาจนำมาใช้เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้า และการรับประกันสินค้าที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนนี้ จะเป็นไปตามระยะเวลาคงเหลือของการรับประกันสินค้าที่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน การซ่อมแซมหรือการปรับปรุงใหม่ใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ขายจะไม่ได้ รับอนุญาตโดยปราศจากการ

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขาย และทำให้ การรับประกันตามที่ระบุในเอกสารนี้ เป็นโมฆะ ผู้ขายรับประกันต่อผู้ขายว่าจะดำเนินการให้บริการตามเอกสารการขายโดยใช้บุคลากรที่มีทักษะความชำนาญประสบการณ์ และคุณสมบัติตามที่ต้องการ และมีความเชี่ยวชาญและมีฝีมือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้ รับการยอมรับโดยทั่วไปสำหรับการบริการที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนของการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อีเรียกร็องกายด์ การรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ขายโดยดลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวจะ (i) ซ่อมแซมหรือดำเนินการให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกร็องใหม่หรือ (ii) ให้เครดิตหรือคืนเงินค่าบริการดังกล่าวในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาตามสัดส่วน และการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันและการเยียวยาพิเศษเฉพาะของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการละเมิดการรับประกันที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการให้บริการ สินค้าที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม ("สินค้าของบุคคลที่สาม") อาจประกอบด้วย บรรจุ มีอยู่ใน รวมอยู่ใน ประกอบอยู่ใน หรือบรรจุมาพร้อมกับสินค้า ผู้ซื้อยอมรับว่า: (ก) สินค้าของบุคคลที่สามไม่ได้ รวมอยู่ในการรับประกันของผู้ขายในข้อที่ 7 และดำเนินการเฉพาะการรับประกันที่ครอบคลุมโดยผู้ผลิตรายเดิม และ (ข) ความรับผิดชอบของผู้ขายในทุกกรณีจะจำกัดเฉพาะสินค้าที่ผู้ขาย ออกแบบและผลิตเท่านั้น ยกเว้น สำหรับการรับประกันกรรมสิทธิ์ ในสินค้าของผู้ขาย ผู้ขายขอปฏิเสธความรับผิดชอบและแยกออกจากการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทางวาจา ทางกฎหมาย หรืออย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามและการรับประกันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำทางเทคนิคหรือข้อ อธิบายแนะนำ หลักสูตรการจัดการหรือการปฏิบัติงาน กิจวัตรหรือการใช้ งานทางการค้า ภาระผูกพันของผู้ขายจะไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ หรือการชำรุดตามปกติ ข้อบกพร่องหรือความเสียหายต่อสินค้าใด ๆ อันเป็นผลมาจากการติดตั้งอุบัติเหตุหรือการใช้ ประโยชน์ การบำรุงรักษา การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงสินค้า หรือการใช้ งานที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องของการจัดเก็บ การติดตั้ง การทดสอบการใช้ งานหรือการใช้ สินค้า หรือความสามารถของสินค้าที่ออกแบบไว้ หรือประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของสินค้า ดังกล่าวไว้ รับผลกระทบในทางลบต่อผู้ซื้อ หรือทำให้ มีการใช้ งานมากเกินไป การจัดการผิดพลาด การใช้ งานในทางที่ผิด การละเลย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อ การต่อประสาน หรือการใช้ งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่คาดฝันหรือไม่ได้ ตั้งใจ หรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่ใช่ความผิดแต่เพียงผู้เดียวของผู้ขาย และจะดองเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ การรับประกันของผู้ขายขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ซื้อจัดหาให้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูล หรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ซื้อ จัดหาให้ จะทำให้ การรับประกันนี้เป็นโมฆะ ผู้ขายไม่รับประกันว่าการใช้ งานสินค้า จะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด ฟังก์ชันการทำงานของสินค้า จะเป็นไปตามความต้องการของผู้ซื้อ หรือลูกค้าของผู้ซื้อ เว้นแต่มี ข้อตกลงที่เป็นพิเศษ หรือสินค้า จะสามารถใช้ งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ผู้ซื้อ หรือลูกค้าของผู้ซื้อ เลือกไว้ สำหรับการใช้ งาน

8. การละสิทธิ์ในการรับประกัน: ผู้ซื้อ ตกลงที่จะละสิทธิ์การรับประกันทั้งหมดที่จะมีให้ แก่บริษัทรับประกันโดยไม่มีคำนิ้งถึงหลักการของส่วนรับประกันที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การทดสอบ การผลิต การขาย ค่าเตือน การใช้ งาน การบำรุงรักษา หรือการติดตั้งของสินค้า ส่วนประกอบ หรือการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อจำกัดการใช้ พลังงานนิวเคลียร์ : สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายในนี้ ไม่มีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้ งานที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ หรือพลังงานนิวเคลียร์ ใด ๆ ผู้ซื้อ: (i) ยอมรับสินค้าและบริการตามข้อ จำกัดที่ระบุไว้ในส่วนนี้ (ii) ตกลงที่จะแจ้งข้อ จำกัดดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ซื้อ หรือผู้ ใช้ รายอื่น ๆ และ (iii) ตกลงที่จะแก้ไข ค่าเสียหาย และปกป้องผู้ขายจากข้อ อธิบายกร็องใด ๆ และทั้งหมด ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ การฟ้องร้อง การตัดสินคดี และความเสียหาย รวมถึงความเสียหายโดยบังเอิญและเป็นผลสืบเนื่องที่ เกิดขึ้น จากการใช้ งานของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ หรือพลังงานนิวเคลียร์ ใด ๆ ไม่ว่ามูลฟ้องจะเกิดขึ้นจากการละเมิดนิติกรรมสัญญา หรืออย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการยืนยันว่าความรับผิดชอบของผู้ขายจะขึ้นอยู่กับความประมาทหรือความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง

10. กระบวนการ วัสดุ และระบบของผู้ซื้อ: ผู้ซื้อ กำลังซื้อ ผลิตภัณฑ์ ที่มีระบบการคัดกรองเท่านั้น ผู้ซื้อ ไม่ได้ซื้อ และไม่ได้ พึ่งพาผู้ขายในการจัดหาบริการต่าง ๆ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวกับวิศวกรรม การออกแบบระบบ ความปลอดภัยในกระบวนการ ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายและมาตรฐาน ผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำที่จัดหาให้ แต่ไม่ได้ กำหนดไว้ ในข้อตกลง คู่สัญญาตกลงว่าผู้ซื้อ จะดองรับผิดชอบต่อผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมของตน โดยไม่คำนึงว่าอันตรายเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟไหม้ การระเบิด การจัดการวัสดุ การสัมผัสกับฝุ่นละออง ควัน หรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน สิ้นหรือไม่ ในฐานะเจ้าของกระบวนการ/ระบบ ผู้ซื้อเป็นผู้ รับผิดชอบต่อปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับทั้งหมด และเพื่อลดสิ่งเป็นอันตรายทั้งหมดอย่างปลอดภัย ผู้ซื้อ ตกลงรับประกันตลอดเวลาว่าการปล่อยมลพิษจากกระบวนการและอุปกรณ์ ของตนมีความปลอดภัยและอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และได้ รับอนุญาต และการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ ของผู้ขายนั้น มีความปลอดภัย คู่สัญญาตกลงว่าผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดชอบต่อโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับมลพิษ ฝุ่น การปล่อยมลพิษหรือควันจากกระบวนการของผู้ซื้อ หรืออุปกรณ์ ของผู้ขาย ผู้ซื้อ ยอมรับว่ากำลังซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบที่จะใช้ ภายในระบบที่ผู้ขายไม่ได้ ออกแบบ อนุมัติ ติดตั้ง ใช้ งาน หรือบำรุงรักษา ผู้ขายเป็นผู้ จัดหาผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบเท่านั้น หากพนักงานของผู้ขาย ผู้รับเหมา หรือตัวแทน หรือบุคคลที่สามใด ๆ เรียกร็องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการสัมผัสกับการปล่อยมลพิษ ฝุ่น ฝุ่นละออง หรือสารมลพิษจากกระบวนการ วัตถุดิบ วัสดุ หรือระบบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อ ยินยอมชดเชย ค่าเสียหายและปกป้องผู้ขายตามข้อ กำหนดและเงื่อนไขการขายนี้

- 11. การขายให้ กับหน่วยงานรัฐบาล:** ผู้ขายคัดค้านการบังคับใช้ บทบัญญัติหรือมาตราของ United States Federal Acquisition Regulation ("FAR") หรือ Defense Federal Acquisition Regulation ("DFAR") ในข้อ กำหนดเหล่านี้ และคำสั่งซื้อ ใด ๆ และ ผู้ซื้อ ยอมรับว่าบทบัญญัติของ FAR หรือ DFAR ดังกล่าวที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จัดเตรียมโดยผู้ซื้อ จะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะได้ รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของผู้ขาย
- 12. การให้ เครดิตและการชำระหนี้:** บัญชีเครดิตจะเปิดเฉพาะกับผู้ซื้อที่ได้ รับการอนุมัติจากแผนกเครดิตของ Donaldson เท่านั้น การขายทั้งหมดที่เกิดจากการให้ เครดิตมีกำหนดเวลา และต้องชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่จะมีการระบุช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปในใบแจ้งหนี้ จำนวนเงินทั้งหมดที่ไม่ได้ ชำระเมื่อครบกำหนดจะ มีดอกเบี้ย ในอัตรา ร้อยละแปด (8%) ต่อปี หรืออัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด แล้วแต่อัตราดอกเบี้ยใดจะต่ำกว่าจนกว่าจะ จ่าย ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ โดยความเห็นของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือระงับการให้ เครดิตหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการ ให้ สินเชื่อใด ตลอดเวลา เมื่อสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ ขาดทุนมาก ผู้ขายโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งผู้ซื้อ และระงับ การทำงานและการจัดส่งตามสัญญา หากผู้ขายโดยดุลยพินิจของตนเห็นว่าสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ ขาดทุนมาก ใน กรณีเช่นนี้ นอกเหนือจากการแก้ไขใด ๆ ในที่นี้ หรือตามกฎหมายกำหนด ผู้ขายอาจต้องชำระหนี้ ด้วยเงินสดหรือหลัก ทรัพย์ ค่าประกันที่ นำพอใจจากผู้ซื้อ ก่อนที่การให้ เครดิตจะได้ รับการกู้คืน หรือผู้ขายยังคงดำเนินการต่อ หากผู้ซื้อ ไม่สามารถชำระหนี้หรือไม่สามารถที่จะจัดหาหลักทรัพย์ ค่าประกันที่ นำพอใจให้ แก่ผู้ขายได้ ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะบังคับ ชำระเงินตามราคาในสัญญาเต็มจำนวนสำหรับงานที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จและงานที่กำลังดำเนินการ หากผู้ซื้อ ไม่สามารถ ชำระเงินได้ เมื่อครบกำหนด ผู้ซื้อ จะต้องชำระหนี้ใน กับผู้ขาย ทั้งจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ ชำระทั้งหมดสำหรับการจัด ส่งสินค้าใด ๆ หรือทั้งหมดที่จัดส่งให้ แก่ผู้ซื้อ โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขของการจัดส่งสินค้า และไม่ว่าการจัดส่งดังกล่าวจะ ดำเนินการตามข้อ กำหนดเหล่านี้ หรือสัญญาซื้อ ขยายอื่น ๆ ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ หรือไม่ และผู้ขายอาจระงับการจัดส่ง สินค้า ต่อมาทั้งหมดจนกว่าผู้ซื้อ จะชำระหนี้เต็มจำนวน การยอมรับการชำระหนี้ของผู้ขายที่ น้อยกว่าการชำระหนี้เต็ม จำนวนจะไม่เป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ ของตน
- 13. คำสั่งซื้อ อนุมัติ:** ปริมาณการสั่งซื้อ อนุมัติ จะระบุไว้ในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง
- 14. ราคาและใบเสนอราคา:** การสั่งซื้อ สินค้า จะได้รับใบแจ้งหนี้ ตามราคาที่มีผลในขณะนั้น ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อ เว้นแต่ จะระบุไว้ เป็นอย่างอื่นในใบเสนอราคาของผู้ขายต่อผู้ซื้อ ราคาไม่รวมค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อ กำหนด เหล่านี้ จะกำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า ระหว่างคู่สัญญา ซึ่งสะท้อนอยู่ในราคาสินค้า ใบเสนอราคามีผลบังคับใช้ เป็น เวลา 30 วัน ยกเว้นที่ระบุไว้ เป็นอย่างอื่นและไม่มีผลผูกพันใด ๆ จนกว่าคำสั่งซื้อ ที่ออกโดยผู้ซื้อ จะได้ รับการตอบรับและ ยอมรับโดยผู้ขาย ราคาและผลการปฏิบัติงานของผู้ขายภายใต้ คำสั่งซื้อ จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ งานและต้นทุนด้าน ทรัพยากรภายในการควบคุมของผู้ขายขณะที่ผลผลิตสินค้า ตามคำสั่งซื้อ อดังกล่าว ผู้ขายอาจปรับราคาและวันที่จัดส่งที่ ระบุ ในคำสั่งซื้อ ก่อนที่จะยอมรับ ผู้ขายอาจเปลี่ยนแปลงราคาที่จะประกาศแจ้งและข้อ กำหนดในการขายอื่น ๆ ได้ ตลอดเวลา แต่ การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ ใด ๆ ที่ผู้ขายยอมรับอย่างถูกต้อง และขอรับการจัดส่งสินค้า ก่อนวันที่ มี ผลบังคับใช้ ของการเปลี่ยนแปลง
- 15. บรรจุภัณฑ์ /อุปกรณ์ เฉพาะ:** ผู้ซื้อ จะจ่ายหรือคืนเงินให้ แก่ผู้ขายสำหรับบรรจุภัณฑ์ เฉพาะที่ นอกเหนือกว่าบรรจุ ภัณฑ์ มาตรฐานของผู้ขาย รวมถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออกและค่าบริการที่ ประเมินสำหรับการใช้ อุปกรณ์ พิเศษ (ประตู แบบยกขึ้น Soft-Top ฯลฯ) เพื่อจัดส่งสินค้า
- 16. น้ำหนักและขนาดในแคตตาล็อก:** น้ำหนักและขนาดในแคตตาล็อกเป็นค่าประมาณ แต่ไม่ได้ เป็นการรับประกัน
- 17. การยกเลิก การระงับและการเพิกถอน:** ผู้ซื้อ จะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ที่ยอมรับ เว้นแต่จะได้ รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ซึ่งจะต้อง อยู่ภายใต้ ข้อ กำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะระบุไว้ในคำสั่งการเปลี่ยนแปลง หรือไม่ก็ตาม การยกเลิกคำสั่งซื้อ สำหรับสินค้า มาตรฐานอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในการยกเลิก ผู้ซื้อ จะชำระหนี้ คืนให้ แก่ผู้ขายสำหรับราคาค่างวดและค่าใช้จ่าย ทั้งหมด รวมถึงภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย จ่ายภายในที่ เกิดขึ้นจากผู้ขาย ในกรณีที่ มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ สำหรับสินค้า ที่ดัดแปลงหรือปรับแต่ง หรือสำหรับสินค้า มาตรฐานที่ มากกว่าปริมาณเดิม ค่าใช้จ่าย ในการยกเลิกอาจหมายถึง 100% ของมูลค่าคำสั่งซื้อ ซึ่งจะถูกยกเลิกไป โดยขึ้นอยู่กับระดับการปรับแต่งและ สถานะของการทำงานที่กำลังดำเนินการ หากผู้ซื้อ ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ถูกตัดสินว่ามีการล้มละลาย ต้องระงับการชำระหนี้ ขอการเลื่อนการชำระหนี้ ดำเนินการชำระบัญชีของธุรกิจ สินทรัพย์ ของผู้ซื้อ ถูกอายัดทั้งหมด หรือบางส่วน หรือขั้น ตอนหรือการดำเนินการที่ คล้ายคลึงกัน ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะระงับคำสั่งซื้อ ยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่ง ซื้อ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้อง แจ้งให้ ทราบล่วงหน้า โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ กำหนดของผู้ขาย และไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการชดเชยค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และดอกเบี้ยใด ๆ
- 18. สินค้า ที่ส่งคืน:** เมื่อใด รับอนุญาตโดยแจ้งชัดจาก ผู้ขาย เป็นลายลักษณ์อักษร สินค้า ที่ปราศจากข้อบกพร่องและไม่ได้ ใช้ งานอยู่ในสภาพที่สามารถจ่ายคืนไปยังผู้ขายโดย ผู้ซื้อ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ ทำให้ เกิดค่าใช้จ่าย ในการจัดการและการคืนสินค้า ใหม่และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการติดต่อผู้ขาย ผู้ขาย จะไม่ ยอมรับการส่งคืนสินค้า ใด ๆ โดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือสินค้า ที่มีการใช้ งานแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด ๆ

- 19. การซ่อมแซมการปรับเปลี่ยน และการแก้ไข:** หากมีการขอให้ ผู้ขาย ดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่ไม่ได้ รับการคุ้มครอง โดยการรับประกัน การซ่อมแซมจะดำเนินการโดยผู้ ที่ขอให้ ดำเนินการซ่อมแซมดังกล่าวเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสินค้า หรือการปรับเปลี่ยนสินค้า ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ขาย จะไม่ได้ รับอนุญาต โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย และจะทำให้ การรับประกันเป็นโมฆะ
- 20. ข้อจำกัดความรับผิด:** ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นพิเศษ ความเสียหายจากการไม่ชำระหนี้ ความเสียหายที่เป็นการลวงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นเหตุโดยบังเอิญทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียทางธุรกิจ หรือการสูญเสียรายได้ แม้ว่าจะได้ รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว และไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมาย รวมทั้ง การรับประกัน การทำสัญญา ความประมาทหรือความรับผิดโดยสิ้นเชิง ความรับผิดของผู้ขายต่อผู้ซื้อ สำหรับความเสียหายโดยตรงและ/หรือลูกค้าของผู้ซื้อ จะไม่เกินกว่าราคาที่ผู้ซื้อ อจ่ายสำหรับสินค้า หรือบริการที่ผลิตขึ้นโดยผู้ขายที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องหรือมูลฟ้อง ค่าแถลงทางกฎหมายที่ปรากฏในเอกสารใด ๆ จะไม่มีผลต่อผู้ขาย เว้นแต่จะได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับ (i) ความรับผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความประพฤติดื้อ โดยจงใจของผู้ขาย หรือ (ii) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ขาย
- 21. เครื่องหมายการค้า:** ผู้ซื้อ ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และโลโก้ ของผู้ขาย ("เครื่องหมายของผู้ขาย") และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องเป็น กรรมสิทธิ์ เฉพาะของผู้ขาย ในการขายให้กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ไม่ให้ สิทธิแก่ผู้ซื้อ ในการใช้ เครื่องหมายของผู้ขาย เว้นแต่ได้ รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ซื้อ จะไม่โฆษณา ส่งเสริมการขาย ทำตลาด หรือบรรจุสินค้าใด ๆ ในลักษณะที่อาจทำให้ เจ็บปน ลบรอย หรือทำให้ เกิดความสับสนเกี่ยวกับเครื่องหมายของผู้ขาย ผู้ซื้อ จะไม่ใช้ ชื่อของผู้ขาย ในเนื้อหาการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาของผู้ซื้อ หรือยืนยันความเกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือบริษัทในเครือของผู้ขาย ใดๆ ยกเว้นที่ใด ตกลงไว้ อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ขายล่วงหน้า ในแต่ละกรณี ผู้ซื้อ จะไม่โต้แย้ง ความถูกต้องของเครื่องหมายของผู้ขาย ใดๆ ไม่อ้างสิทธิใด ๆ ในเครื่องหมายของผู้ขาย หรือทำสิ่งใดในความคิดเห็นของผู้ขายที่อาจเป็นการลบรอย ก่อให้เกิดความสับสน หรือลดความสำคัญของเครื่องหมายของผู้ขาย ใดๆ
- 22. การชดเชย ค่าสินไหมทดแทนของผู้ซื้อ:** ผู้ซื้อ จะชดเชย ค่าเสียหาย คุ้มครอง และปกป้องผู้ขายและ บริษัทในเครือ ผู้สืบตำแหน่ง ผู้รับโอน เจา หน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน และตัวแทน จากข้อเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ หรือการกระทำสำหรับความเสียหาย ความรับผิด การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายในการ रखับข้อพิพาท และค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งเกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลมาจากการใช้สินค้า การรวมสินค้าเข้า กับสินค้าของผู้ซื้อ หรือการจำหน่ายสินค้าต่อ การรับประกันและ/หรือการเยียวยาที่เสนอโดยผู้ซื้อ ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในการรับประกันของผู้ขายเกี่ยวกับสินค้า
- 23. ภาษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ:** ราคาสินค้า ไม่รวมภาษีใด ๆ รวมถึงภาษีกาการขาย ภาษีกาใช้ ภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีสรรพสามิตใด ๆ ภาษีสกุลกากร ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบหรือการทดสอบ หรือภาษีอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาล ("ภาษี") หรือเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ จำนวนภาษีปัจจุบัน ภาษีย้อนหลัง หรือภาษีในอนาคตใด ๆ ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากรายได้ สุทธิของผู้ขายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคา และผู้ซื้อ จะต้องชำระภาษีดังกล่าว เว้นแต่ผู้ซื้อ จะนำส่งใบรับรองการยกเว้นภาษีจากผู้ขายที่ได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี
- 24. การควบคุมการส่งออก:** ผู้ซื้อ รับทราบว่าสินค้าและการซื้อสินค้า อาจต้องเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับศุลกากร การนำเข้า และการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ผู้ซื้อ รับรองและรับประกันว่าจะไม่ส่งออกหรือส่งกลับคืนสินค้า หรือข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ยกเว้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ส่งออกและของประเทศต้นทางสินค้า
- 25. ข้อผิดพลาด:** ข้อผิดพลาดในเอกสารทั้งหมดของผู้ขายอาจมีการแก้ไข
- 26. การแก้ไขข้อมูลเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมและการออกแบบและการทดสอบพิเศษ:** ผู้ขายโดย ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ซื้อ อาจจะ: (ก) แก้ไขข้อมูลเฉพาะหรือเปลี่ยนแปลง ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมในสินค้าใด ๆ (ข) ยุติการผลิตหรือการขายสินค้าใด ๆ (ค) หยุดการพัฒนาของสินค้าใหม่ ไม่ว่าสินค้านั้น จะได้รับการประกาศต่อสาธารณชนหรือไม่ หรือ (ง) เริ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติซึ่งทำให้ สินค้าใด ๆ ล้าสมัยทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขายจะได้รับการอนุญาตให้ ยุติการผลิตและ/หรือขาย สินค้าใด ๆ รวมถึงชิ้นส่วนทดแทนโดยไม่มีการขอความช่วยเหลือจากผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะบรรจุคำสั่งซื้อที่ยอมรับจากผู้ซื้อ สำหรับสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก แล้วแต่ว่าสินค้านั้นมีอยู่ ผู้ซื้อ อาจขอให้ ผู้ขาย

เปลี่ยน ข้อมูลจำเพาะสำหรับสินค้าใด ๆ หากผู้ ข่ายยอมรับคำขอตกลงว่า คู่สัญญาจะเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ ที่เกิดขึ้น สำหรับสินค้า และผู้ ชี้ จะจ่ายเงินให้ ผู้ ข่ายสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และ/หรือ สินค้าสำเร็จรูปที่ ล้าสมัย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับคำสั่งซื้อ ที่ออกหลังจากวันที่ มีผลบังคับใช้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่านั้น เว้นแต่จะได้ ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์ อักษรโดยผู้ ข่าย การทดสอบและการตรวจสอบ พิเศษของสินค้า ที่กำหนดโดยผู้ ชี้ จะต้อง ดำเนินการโดยผู้ ชี้ ว่าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่โรงงานของผู้ ข่าย

27. ข ข้อมูลที่เป็นความลับ: ข ข้อมูลที่ไม่ใช่ข ข้อมูลสาธารณะ ข ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ ข่าย ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข ข้อมูลจำเพาะ ตัวอย่าง การออกแบบ แผน ภาพวาด เอกสาร ข ข้อมูล การดำเนินธุรกิจรายชื่ อลูกค้า การ กำหนดราคา ส่วนลดหรือเงินคืน ข ข้อมูลที่เปิดเผยโดยผู้ ข่ายต่อผู้ ชี้ อ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยทางวาจาหรือข ข้อมูลที่เปิดเผยหรือเข้ ่าถึงได้ ในรูปแบบลายลักษณ์ อักษร อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ และไม่ว่าจะมีการระบุ การกำหนด หรือการบ่งชี้ ว่า เป็น "ข ข้อมูลลับ" หรือไม่ก็ตามถือเป็นความลับเพียงเฉพาะสำหรับการใช้ คำสั่งซื้อ นี้ และไม่ว่าจะเปิดเผย หรือคัดลอกได้ เว้น แต่ได้ รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากตัวแทนผู้ มีอำนาจของผู้ ข่าย ผู้ ชี้ จะต้อง คืนเอกสารทั้งหมดและวัสดุอื่น ๆ ที่ ได้ รับจากผู้ ข่ายเมื่อได้ รับการ ้องขจากผู้ ข่ายโดยทันที ผู้ ข่ายมีสิทธิ์ที่จะขอคำสั่งซื้อ ำตราสำหรับการฝ่าฝืนมาตรา นี้ ำตรานี้ ไม่มีผลบังคับใช้ กับข ข้อมูลที่: (ก) อยู่ในโดเมนสาธารณะ (ข) เป็นที่ รับรู้ สำหรับผู้ ชี้ อก่อนการเปิดเผย หรือ (ค) ได้ รับโดยชอบธรรมจากผู้ ชี้ อในลักษณะที่ไม่เป็นความลับจากบุคคลที่ สาม ภาพวาด แบบจำลอง ข ข้อมูลจำเพาะ หรือตัวอย่าง ที่ผู้ ข่ายส่งมาจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ ข่ายเพียงผู้ เดียว และผู้ ชี้ จะถือว่าเป็นข ข้อมูลความลับของผู้ ข่าย เว้นแต่ ตัวแทนที่ ได้ รับอนุญาตของผู้ ข่ายได้ ระบุไว้ เป็นลายลักษณ์ อักษรเป็นอย่างอื่น ห้ามใช้ หรือเปิดเผยข ข้อมูลดังกล่าวหรือ การออกแบบหรือเทคนิคการผลิตที่เปิดเผย ่วยเหตุนี้ นโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ ข่าย เว้นแต่ คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์ อักษรผู้ ข่าย บริษัทในเครือที่ ได้ รับการแต่งตั้งหรือผู้ อนุญาต ถ้ามี เป็น เจ้า ของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาและข ข้อมูลทางเทคนิคหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข ้อง กับสินค้า หรือบริการทั้งหมด และการปรับเปลี่ยนทั้งหมดว่า ่วยการนี้ นที่ จำหน่ายหรือให้ สิทธิการใช้ งานภายใต้ ข อ กำหนดเหล่านี้ ซึ่งคิดค้น พัฒนา จัดทำขึ้น หรือจัดหา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ ข่ายแม่ ว่าผู้ ชี้ จะชำระเงิน คืนให้ แก่ผู้ ข่ายสำหรับค่าใช้จ่าย ใด ๆ ที่ เกี่ยวข ้องก็ตาม ผู้ ชี้ จะไม่กระทำการหรือก่อให้เกิดการกระทำหรือสิ่งใด ๆ ใน ลักษณะที่ทำให้ เสื่อมเสีย หรือมีเจตนาที่จะทำให้ เสื่อมเสียสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ ที่อธิบายไว้ ในที่นี้

28. สิทธิในการบังคับชำระหนี้ จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน: เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระเงินและผลการปฏิบัติงาน ของผู้ ชี้ อภายใต้ ข อกำหนดเหล่านี้ ผู้ ข่ายอาจขอให้ ผู้ ชี้ อจัดหาเลตเตอร์ ออฟเครดิตประเภทเพิกถอนไม่ได้ หรือผู้ ชี้ อจะมอบสิทธิในการบังคับชำระหนี้ จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันในสินค้า ที่ ทั้งหมดที่ผู้ ชี้ อภายใต้ ข อกำหนดเหล่านี้ และในผลกำไรจากการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเงินประกันทั้งหมดจนกว่าผู้ ข่ายจะได้ รับเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้า ผู้ ชี้ อขอมอบอำนาจให้ ผู้ ข่ายลงนามและยื่นเอกสารแสดงสถานะทางการเงินและตราสารอื่น ๆ ที่ จำเป็นเพื่อปกป้องและรักษา สิทธิในการบังคับชำระหนี้ จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวตามที่ อธิบายไว้ ในเอกสารฉบับนี้

29. คำบอกกล่าว: คำบอกกล่าวทั้งหมดต่อผู้ ข่ายเพื่อให้อ มีผลต่อผู้ ข่ายต้อง เป็นลายลักษณ์ อักษรและส่งทางไปรษณีย์ ที่ ได้ รับการรับรองโดยมีใบตอบรับ หรือโดยบริการจัดส่งข ่ามคืนไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ ข่าย วันที่ มีผลบังคับใช้ ของคำบอก กล่าวคือวันที่ ได้ รับ ผู้ ข่ายอาจกำหนดไว้ เป็นลายลักษณ์ อักษรให้ บุคคลอื่นได้ รับหนังสือแจ้งและอาจเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ในการแจ้ง

30. การโอนสิทธิ์: ผู้ ชี้ อจะไม่มอบหมาย โอน หรือมอบอำนาจการสั่งซื้อ ใด ๆ ที่ผู้ ข่ายยอมรับ หรือสิทธิ์ หน้าที่ ภาระผูกพัน หรือส่วนใด เสียที่ เกี่ยวข ้องของผู้ ชี้ อโดยไม่ได้ รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ ข่าย ผู้ ข่ายตามที่ กฎหมาย กำหนดอาจอนุญาต ยุติ หรือยกเลิกโดยไม่มีการบทลงโทษสำหรับคำสั่งซื้อ ใด ๆ ที่ผู้ ข่ายยอมรับเกี่ยวกับ: (i) การขายหุ้น ทั้งหมดหรือเกือบจะทั้งหมดของผู้ ชี้ อ (ii) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือทรัพย์สินของผู้ ชี้ อเกือบจะทั้งหมด หรือ (iii) การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญในการบริหารจัดการหรือการควบคุมของผู้ ชี้ อ การโอนสิทธิ์ การถ่ายโอน หรือการ มอบอำนาจในคำสั่งซื้อ หรือผลประโยชน์ ใด ๆ ในที่นี้ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ ข่ายล่วงหน้า ถือเป็นโมฆะและเป็นเหตุให้ ยุติหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดในข อกำหนดเหล่านี้ จะถูกตีความเพื่อให้อ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งไม่ใช่คู่ สัญญาในคำสั่งซื้อ ใด ๆ ที่ผู้ ข่ายยอมรับ มีสิทธิ์หรืออำนาจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นผู้ รับประโยชน์ บุคคลที่ สามสำหรับคำสั่งซื้อ ใด ๆ ที่ผู้ ข่ายยอมรับ

31. การไม่สละสิทธิ์: ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใด ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการใช้ สิทธิหรือการเยียวยาไม่ว่า กรณีใด ๆ จะไม่เป็นการห้ามไม่ให้ คู่สัญญาใช้ สิทธิในภายหลังหรือใช้ สิทธิหรือวิธีการเยียวยาอื่นใด

32. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน: หากศาลหรือบัลลังก์ พิพากษาของเขตอำนาจศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าบทบัญญัติใด ๆ ในข อ กำหนดเหล่านี้ ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด ่วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแบ่งส่วน และการเป็นโมฆะ การไม่ชอบด ่วยกฎหมาย หรือการไม่สามารถบังคับใช้ ได้ จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นใดในข อกำหนดเหล่านี้ ที่ บังคับใช้ ตามเจตนารมณ์ ของข อกำหนดเหล่านี้

- 33. เหตุสุดวิสัย:** ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ และไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานเมื่อและในกรณีที่ ความล้มเหลวหรือความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากหรือเป็นผลมาจากการกระทำหรือสถานการณ์ นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปรากฏการณ์ ธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การระเบิด การกระทำของรัฐบาล สงคราม การบงกชหรือการสู้รบ ภัยคุกคามหรือการกระทำของผู้ก่อการร้าย การจลาจลหรือความไม่สงบทางการเมืองอื่น ๆ ภาวะฉุกเฉินระดับชาติ การปฏิวัติ การก่อกบฏ โรคระบาด การปิดโรงงาน การหยุดงานหรือข้อพิพาททางด้านแรงงานอื่น ๆ ซึ่งจำกัดหรือความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้ขนส่งสินค้า หรือความสามารถหรือความล่าช้าในการจัดหาวัดได้อย่างเพียงพอหรือเหมาะสม ความล้มเหลวของวัสดุหรือระบบการสื่อสารหรือไฟฟ้าดับ ผู้ขายสามารถดลยพินิจของตนเองในการจัดสรรสินค้าคงคลังของตนเอง ลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น ๆ และผู้ซื้อ หากเหตุสุดวิสัยขัดขวางหรือทำให้ เกิดผลการปฏิบัติงานของผู้ขายตามคำสั่งที่ยอมรับเกิดความล่าช้าเป็นระยะเวลาเกิน 6 เดือน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกโดยไม่มี การบทลงโทษสำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับ ใต้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ดังกล่าวโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
- 34. ผู้รับจ้างอิสระ:** คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าความสัมพันธ์ ที่สร้างขึ้นโดยข้อกำหนดเหล่านี้ เป็นความสัมพันธ์ ของผู้รับจ้างอิสระ
- 35. การปฏิบัติตามกฎหมาย:** ผู้ซื้อจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ ในขณะนี้ หรือในภายหลัง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายต่อต้านการทุจริต ในกรณีที่ผู้ซื้อทำหน้าที่เป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกของผู้ขาย ผู้ซื้อรับรองว่าไม่มีผู้ใดที่ดำเนินการในนามของผู้ขายเป็นเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใด ๆ หรือผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ในวันที่ผู้ซื้อออกคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อ จะแจ้งให้ ผู้ขายทราบทันทีเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 นี้ ผู้ซื้อไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ในนามของผู้ขาย ในฐานะของผู้ขาย หรือเพื่อประโยชน์ ของผู้ขาย จะตั้ง อังไม่จ่ายเงิน สัญญาว่าจะจ่ายเงิน หรือให้ สิทธิในการจ่ายเงินใด ๆ หรือเสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้ หรือให้ สิทธิการมอสังของที่มีมูลค่าเกิน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครใด ๆ ผู้ซื้อ ตัง กำหนดให้ กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนแต่ละคนปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 35 นี้ การฝ่าฝืนบทบัญญัติของมาตรานี้ จะทำให้ ผู้ขายยุติการขายโดยทันที โดยไม่ตังแจ้ง ให้ ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อ
- 36. อุปกรณ์:** เครื่องมือ อุปกรณ์ แม่พิมพ์ และเกจวัด ("อุปกรณ์") ที่พัฒนาขึ้น สำหรับการผลิสินค้า ที่แสดงในคำสั่งซื้อ เป็นทรัพย์สินของผู้ขายและกรรมสิทธิ์ จะยังคงอยู่กับผู้ขาย อุปกรณ์ ดังกล่าวแม้ว่าจะได้ รับการชำระเงินโดยผู้ซื้อทั้งหมด หรือบางส่วนก็ตามจะไม่เป็นการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ ในอุปกรณ์ ให้ กับผู้ซื้อและ/หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะด้ รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ขาย
- 37. การดำรงอยู่:** บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งโดยลักษณะของบทบัญญัติเหล่านี้ ควรที่จะนำมาใช้ นอกเหนือจากข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้ หลังจากสิ้นสุดหรือหมดอายุของคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ออกตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบทบัญญัติ หมายเลขต่อไปนี้ ใด แก่ 3, 7-11, 20-22, 27, 28, 29-31, 32, 35-38
- 38. ผู้ซื้อตอบรับการได้ รับและการยอมรับประกาศการรับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่บังคับใช้**